
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒/๒๕๕๒  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนา ๑ 

สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชุมแนะนําคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีที่ไดรับการแตงตั้งใหม คือ นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย และผศ.กนก  จุยคําวงศ 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แลวแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 

๑.๑  การนําคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร นับเปนสิง่
ที่ดีที่ทําใหมีโอกาสรับฟงความคิดเห็นของคณาจารย 
 ๑.๒ จากการที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และทราบวามี
นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงควรใชแนวคิดนี้ในการทําความรวมมือกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศทั้งสอง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๒ เร่ืองที่ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี แจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
 ๒.๑ การดําเนินการรับโอน รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการ           
ออกจากราชการกอนกําหนด  ซ่ึงมีผูแจงความจํานงเขารวมโครงการ  ๒  คน คือ นายกสิกิจ  ทบบัณฑิต 
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายบุญชัย  รัตนวีระประดิษฐ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ                   
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาให นายกสิกิจ  ทบบัณฑิต  เปนผูเขารวมโครงการฯ ซ่ึงจะมีผลตั้งแตวันที่             
๑  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
 ๒.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก สืบเน่ืองจาก   
มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ            
ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  มหาวิทยาลัยจึงได
ทาบทาม ดร.สุชาติ  เมืองแกว เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ไดให
ขอมูลเพ่ิมเติมวา จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒           
เม่ือวันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการแตงตั้ง ดร.สุชาติ  เมืองแกว 
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึง ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ไดประสานกับ ดร.สุชาติ  เมืองแกว  และทานยินดีตอบรับ  สวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนการ
แตงตั้งบุคลากรจากภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒.๓ การแตงตั้ งคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี          
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑  เม่ือวันที่         
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหแตงตั้งคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายศรัณย  ภัทรพงศ  
เปนประธานกรรมการ  ซ่ึงกรรมการดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งแลว 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒  

 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอวาไดสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ไปใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณากอน       
การประชุมในวันน้ี  และไมมีผูใดแจงใหมีการแกไข 
 มติที่ประชุม    

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชคํานําหนานามของผูที่มีตําแหนงทางวิชาการ  ผูที่มี   
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  รวมทั้งคําแสดงวิชาชีพ คือ นายแพทย เพื่อเปนการใหเกียรติและ
เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

๒. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ 

วาระที่  ๔   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ผศ .กุลวนิดา   มาสุปรี ด์ิ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นํ า เสนอเรื่ อ งสืบ เ น่ือง                 
ตามเอกสารแนบทายวาระ   ซ่ึงมีเร่ืองสืบเน่ืองจํานวน  ๑๐  เร่ือง   อยูระหวางดําเนินการ  ๕  เรื่อง       
ยังไมไดดําเนินการ  ๕  เรื่อง 
 มติที่ประชุม   รับทราบและมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ดําเนินงานของเรื่องที่ยังไมเสร็จสิ้น 

วาระที่  ๕   เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
  นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ชี้แจงถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ วาเปนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ประกอบกับผลการประเมินของ ก.พ.ร. และ สมศ. โดยมิไดมีการประเมิน 
ผลงานของอธิการบดี เพราะอยูในชวงของการสรรหาอธิการบดี 
  ตอจากนั้น ไดมอบหมายให รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ โดยสรุป
เฉพาะประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ (รายละเอียดในเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑) 

๑. ดานกฎหมาย ขอบังคับที่ตองออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังดําเนินการไมเสร็จจํานวน ๑๓ ฉบับ และขอบังคับที่ตองออกตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังดําเนินการไมเสร็จจํานวน ๑๖ ฉบับ 

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (๒๕๕๑-๒๕๕๔) 
  ดานการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตวิทยาศาสตรที่พึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปาหมาย
สัดสวนผูเรียนสาขาวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรเปน ๔๐:๖๐ แตผลการดําเนินงานพบวาสัดสวนของ
นักศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ เปน ๑๘:๘๒ 
  ดานการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตสังคมศาสตรที่พึงประสงค พบวาไมมีการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ๓. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายนอก 
   ผลการประเมินของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ มี ๔๕ ตัวชี้วัด คะแนนที่ไดคือ ๓.๓๕๙๒ ซ่ึงสูงกวาคะแนนการประเมินของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ที่ได ๓.๐๖๐ 
   ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มีระดับ
การประเมินระดับดี ใน ๒ กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ และกลุม
สาขาวิชาอ่ืนๆ สวนภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีระดับการประเมินในระดับพอใช 
  ๔. การติดตามดานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในรอบป ๒๕๕๑ ผลประกอบการ
อยูในเกณฑดี ฐานะการเงินม่ันคง มีสินทรัพยเพ่ิมขึ้น มีเงินคงคลังเพ่ิมขึ้น และมีรายไดมากกวารายจาย 
สวนปญหาคือ การประมาณการดานรายรับคลาดเคลื่อนสูงเกินรายรับจริง ซ่ึงไดแจงใหฝายบริหารได
รับทราบแลว เพ่ือดําเนินการปรับแกแผนงบประมาณของป ๒๕๕๒ 
  ๕. การตรวจสอบภายใน  การดําเนินการตรวจสอบดานการเงิน และงบประมาณ 
โดยสุมตรวจจากเอกสาร พบวามีความผิดพลาดหลายดาน ซ่ึงไดรายงานใหอธิการบดีไดรับทราบแลว    
เพ่ือดําเนินการปรับแกแผนงบประมาณของป ๒๕๕๒ 
  ๖. การควบคุมภายใน  หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบควบคุม
ภายใน  ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยในป ๒๕๕๑  
มหาวิทยาลัยไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
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  ๗. การบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แตยังไมมีแผนบริหารความเสี่ยง และ
ดําเนินการยังไมครบกระบวนการ 
   ตอจากนั้นนายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  ไดชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําป ๒๕๕๒ (รายละเอียดในใบแทรกเอกสารรายงานผล        
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินฯ) โดยกําหนดกรอบการประเมิน เปน ๒ ระดับ คือ 

- ระดับองคกร  ประเมินจากผลการดําเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
ผลการดําเนินงานขององคกร ทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงิน การบริหารจัดการองคกร 

- ระดับบุคคล  เปนการประเมินบุคคลในตําแหนงตอไปน้ี 
    อธิการบดี ประเมินจากผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการประเมินสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถ 
    คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ประเมินจากผลการประเมินคณะ สถาบัน/สํานัก 
และการประเมินสมรรถนะ 
   ทั้งน้ี เกณฑการประเมิน แบงออกเปน ๕ ระดับ และผลการประเมินควรเชื่อมโยง
กับ การพิจารณาความดีความชอบในการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน และการไดรับโบนัสของ ก.พ.ร.  ดังนั้น 
ควรใหบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญดานการประเมินมารวมทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการประเมิน
ดังกลาว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๕.๒ รายงานผลการประชาพิจารณการสรรหาคณบดี  และผู อํานวยการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  นายศรัณย  ภัทรพงศ  ประธานคณะกรรมการจัดทําประชาพิจารณ  รับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  นําเสนอผลการประชาพิจารณการสรรหาคณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
ดังน้ี (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระ) 
  คณะกรรมการประชาพิจารณไดดําเนินการจัดใหมีการประชาพิจารณในวันพุธที่        
๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  มีผูเขารวมการประชาพิจารณ จํานวน ๒๐๔ คน  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  
๑๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๔  โดยมีผูเห็นดวยกับการสรรหาคณบดีแบบเดียวกับการสรรหาอธิการบดี 
จํานวน ๔๒ คน (๒๕.๖% ของผูตอบแบบสอบถาม) มีผูไมเห็นดวย จํานวน ๑๐๔ คน (๖๓.๔% ของผูตอบ
แบบสอบถาม)  มีผูไมแสดงความคิดเห็น จํานวน ๑๐ คน (๖.๑% ของผูตอบแบบสอบถาม)   สวนกรณี
การสรรหาผูอํานวยการแบบเดียวกับการสรรหาอธิการบดี  มีผูเห็นดวย จํานวน ๓๘ คน (๒๓.๒% ของ
ผูตอบแบบสอบถาม)  มีผูไมเห็นดวย จํานวน ๓๙ คน (๒๓.๘% ของผูตอบแบบสอบถาม)  มีผูไมแสดง
ความคิดเห็น จํานวน ๗ คน (๔.๓% ของผูตอบแบบสอบถาม)  โดยคณะกรรมการประชาพิจารณ
เสนอแนะใหกระบวนการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  ควรประกอบดวยการแสดงวิสัยทัศน
ของผูเสนอตนเขารับการสรรหาตอประชาคมและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และใหบุคลากรมีสวนรวม



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒/๒๕๕๒  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ 

โดยการหยั่งเสียง  โดยใชสัดสวนคะแนนจากการหยั่งเสียงของบุคลากรโดยการลงคะแนนรอยละ ๓๐ 
คะแนนจากคณะกรรมการสรรหารอยละ ๗๐ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๕.๓  สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
  ดร.โชติ  เนืองนันท  ผูชวยอธิการบดี  นําเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ   
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑     
ซ่ึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ 
  ๑. การตรวจประเมินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ มีจํานวน ๔๕ ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังน้ี 
   คะแนนคงที่ ๒๖ ตัวชี้วัด 
   คะแนนเพิ่มขึ้น   ๑ ตัวชี้วัด 
   คะแนนลดลง ๑๒ ตัวชี้วัด 
   ติด N/A   ๖ ตัวชี้วัด 

๒. มหาวิทยาลัยมิไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous 
Improvement) ดังน้ัน จึงควรกําหนดใหทุกหนวยงานนําขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินมาจัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan)  

๓. ควรนําระบบ IT มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันมหาวิทยาลัย
หลายแหงไดพัฒนาโปรแกรมดานนี้ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  มติที่ประชุม   รับทราบ  และควรนําผลการประเมินไปแจงใหคณาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ    เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ               
การปฏิบัติงานตอไป 

 ๕.๔ ขอหารือเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือขอหารือขอกฎหมายในประเด็น
ที่ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี สามารถเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดี  ตามมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดหรือไม  และผูรักษาราชการแทนอธิการบดีและ
รองอธิการบดีที่ไดรับการแตงตั้งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดินหรือไม 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๗)/๗๓๐ ลงวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ตอบขอหารือดังกลาว สรุปไดดังน้ี 

๑. ผู รักษาราชการแทนอธิการบดี  สามารถเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง        
รองอธิการบดีตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได   ทั้งน้ี        
หากผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  พนจากการรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี
ก็ตองพนจากตําแหนงไปดวย 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒/๒๕๕๒  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนา ๖ 

๒. ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี  สามารถรับเงินประจําตําแหนง
จากเงินงบประมาณแผนดินไดตามหลักเกณฑของมาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๕.๕ การลาออกจากสภาวิชาการ 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องที่ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตย
ไดยื่นใบลาออกจากการเปนกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่                 
๕ มกราคม ๒๕๕๒  เน่ืองจากไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๕.๖ งบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ  วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

 ๕.๗ สรุปรายจายจริง งบประมาณแผนดิน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒ 

 ๕.๘ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม 
๒๕๕๒ 

 ๕.๙ สรุปรายงานรายรับ-รายจาย เงินนอกงบประมาณของสํานักทรัพยสินและรายได 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวา วาระที่ ๕.๖-๕.๙  
เปนรายงานเกี่ยวกับการเงิน  ซ่ึงตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ 
วันเสารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินทุกเรื่องกอนนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แตเน่ืองจากการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ไมสามารถ
พิจารณารายงานทางการเงินดังกลาวได  เน่ืองจากไมมีเวลา  จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๕.๑๐ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มกราคม 
๒๕๕๒ 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒ 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่  ๖ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ๖ .๑   นโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี              
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอนโยบายและเปาหมายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  ซ่ึงเปนผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ระหวางวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒  ณ ศาลาชื่นอารมณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  มติที่ประชุม   ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนํานโยบายและเปาหมายฯ   
ไปพิจารณา  หากมีขอทวงติงใหแจงที่หนวยงานสภามหาวิทยาลัย ถาไมมีขอทวงติงใหถือวา
เห็นชอบนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
ตามเอกสารที่นําเสนอ และใหจัดทําเปนรูปเลมตอไป 

 ๖.๒   การขออนุมัติงบคงคลังของอธิการบดี 
  ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอเรื่องการขออนุมัติ          
งบคงคลังของอธิการบดี   เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและแกปญหาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สองลานบาทถวน)  ดังรายการตอไปน้ี 

๑. การจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือใชในบานพักรับรองอธิการบดี 
๒. ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางทางบริเวณถนนรอบบานพักบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
๓. จัดจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบงานดานการเงิน งานการเจาหนาที่ 
๔. กอสรางหลังคาคลุมทางเทา 
๕. จายคาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง และตรวจการจาง 
๖. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและวสัดุครุภัณฑสิ่งกอสราง บริเวณโรงอาหารชั่วคราว 
๗. จัดซื้อครุภัณฑ และติดตั้งโทรศัพทภายในเพิ่มเติมในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 มติที่ประชุม   
  ๑. ไม ขัดของในหลักการ   แตขอให นํา เรื่ อง น้ี เข าสู การพิจารณาของ
คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยกอน   หากคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบก็ใหอนุมัติตามที่เสนอ 

 ๖.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  แจงให
ที่ประชุมทราบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี ตอนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ไดนํา       
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี 
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ซ่ึงจัดทําโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ (ราง) ขอบังคับฯ ที่จัดทําโดย
คณะกรรมการยกรางฯ ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ     
สภามหาวิทยาลัย  มีมติใหปรับสาระของรางขอบังคับดังกลาว  โดยผนวกแนวความคิดของรางขอบังคับ
ทั้งสองฉบับ  เพ่ือความเหมาะสมและเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  ดังมีสาระตอไปน้ี 

 คณะกรรมการสรรหา  มีจํานวน  ๗  คน  ประกอบดวย  
๑. อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของบุคลากร) 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน เปนรองประธานกรรมการ 

(ตามแนวคิดรางขอบังคับของบุคลากร) 
๓. กรรมการผูแทนคณะ  ซ่ึงที่ประชุมบุคลากรของคณะเลือกตั้งกันเอง จํานวน ๓ คน  

เปนกรรมการ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของคณะอนุกรรมการยกราง) 
๔. กรรมการจากสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน  ซ่ึงไมสังกัดคณะที่จะสรรหาคณบดี   

เปนกรรมการ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของบุคลากร) 
๕. กรรมการจากสภาคณาจารยและขาราชการ จํานวน ๑ คน ซ่ึงไมสังกัดคณะที่จะ 

สรรหาคณบดีเปนกรรมการ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของบุคลากร) 
๖. ใหคณะกรรมการสรรหา  คัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  และให

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูชวยเลขานุการ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของคณะอนุกรรมการยกราง) 
สัดสวนผลการหยั่งเสียง 
สัดสวนผลการหยั่งเสียงของบุคลากรของคณะ รอยละ ๕๐ ประกอบการประเมินของ

คณะกรรมการสรรหา  รอยละ ๕๐ (ตามแนวคิดรางขอบังคับของบุคลากร) 
การเสนอรายชื่อผูเขารับการสรรหาคณบดีใหสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก 

  กรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผูเขารับการสรรหาคณบดี เรียงลําดับตามตัวอักษรไมเกิน 
๓ คน  เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือก (ตามแนวคิดรางขอบังคับของคณะอนุกรรมการยกราง) 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบกับจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดี  

สัดสวนผลการหยั่งเสียง  และวิธีการเสนอรายชื่อผูเขารับการสรรหาคณบดีใหสภามหาวิทยาลัย
คัดเลือก ตามที่คณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ 

๒. เห็นชอบใหผูเสนอตนเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีแสดง
วิสัยทัศนและตอบขอซักถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีเปนบุคคล
ของคณะหรือบุคคลภายนอกที่มีสวนเก่ียวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยก็ได 

๔. เห็นชอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรายนามตอไปน้ีเปน
กรรมการสรรหาคณบดี 
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 ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี กรรมการสรรหาฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก กรรมการสรรหาฯ คณะเทคโนโลยี 
  อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 รศ.เทื้อน  ทองแกว กรรมการสรรหาฯ คณะครุศาสตร 
 ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน กรรมการสรรหาฯ คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร 
 นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสรรหาฯ คณะวิทยาศาสตรและ 
  เทคโนโลยี 
 นายวิชัย  วัฒนพงศ กรรมการสรรหาฯ คณะวิทยาการจัดการ 

 ทั้งน้ี  รายนามคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 ๕.  มอบหมายใหนายศรัณย  ภัทรพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
จัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี   
เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 ๖.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... 
  นายศรัณย  ภัทรพงศ  ประธานคณะกรรมการฝายกฎหมาย  แจงตอที่ประชุมวา    
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ๒  ฉบับ  คือ  ขอบังคับ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาคณบดี และขอบังคับ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนยฯ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยแลว 
  มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบใหมีการปรับแก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... ดังตอไปน้ี 
   กรรมการสรรหาผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนยฯ  ประกอบดวย 
 (๑) อธิการบดี  เปนประธาน 
 (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   จํานวนหนึ่งคน   เปน          
รองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการผูแทนบุคลากร   ซึ่งที่ประชุมบุคลากรคัดเลือกกันเอง      
จํานวนหาคน  เปนกรรมการ   โดยมีสัดสวนจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนจํานวนสามคน   และ
จากบุคลากรที่ไมไดปฏิบัติงานสอนจํานวนสองคน 
  สัดสวนผลการหยั่งเสียงเชนเดียวกับการสรรหาคณบดี  คือ ผลการหยั่งเสียง
ของบุคลากรรอยละ ๕๐ ประกอบการประเมินของคณะกรรมการสรรหารอยละ ๕๐ 
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๒. เห็นชอบให นายศรัณย  ภัทรพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
เปนกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย 

๓. มอบหมายใหนายศรัณย  ภัทรพงศ  จัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย 
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ... 

 ๖.๕ การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 นายศรัณย  ภัทรพงศ  ประธานกรรมการฝายกฎหมาย นําเสนอเรื่องการหมดวาระของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  โดยกลาวถึงเรื่องนี้วา เน่ืองจากมติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑  ใหคณะกรรมการ       
ฝายกฎหมาย  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งที่กําหนดวาระและไมกําหนดวาระ  พนจากหนาที่
ตามวาระของนายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝายบริหารจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ขอหารือคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยวาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะตองพนวาระตามมติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ หรือไม 
 มติที่ประชุม 

๑. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ชุดเดิม 
ปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล การบรรจุและแตงตั้ง การใหไดรับเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย  ดําเนินการ
ทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนง           
ทางวิชาการ  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๗ วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. มอบให นายศรัณย  ภัทรพงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
เปนประธานกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา  ๑๗  วรรคแรก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   โดยให นายศรัณย  ภัทรพงศ   เลือกกรรมการที่จะมาชวย         
ยกรางขอบังคับฯ แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง 

๓. คําสั่งแตงตั้งกรรมการยกรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลฯ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูลงนาม 

๔. เมื่อมีขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับใหม
แลวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๒/๒๕๕๒  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ หนา ๑๑ 

วาระที่  ๗   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๗.๑ การรับโอนขาราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อมาดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ .สิ ริชัย   ประทีปฉาย   รักษาราชการแทนอธิการบดี   แจงตอที่ประชุมวา              
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม ไดประสานวาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรตําแหนงขาราชการ ๑ อัตรา  เพ่ือ
รับโอนขาราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพามาดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
   มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบการจัดสรรตําแหนงวาง  ๑  อัตรา  เพื่อรับโอนขาราชการจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยใชแนวทางโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

๒. อนุมัติเงินจํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อดําเนินโครงการออกจากราชการ
กอนกําหนด คร้ังที่ ๒ เพื่อรับโอนขาราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพามาดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
ฝายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๓. ใหนําประวัติของขาราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่จะรับโอนมาดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
กอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๗.๒ แผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย  สอบถาม  
ความคืบหนาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงใหที่ประชุมทราบวาไดเรง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คาดวาจะนําเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๒ 
   นอกจากนี้บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยจะครบกําหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ 
ประมาณ  ๓๐  ลานบาท  จึงขอขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานที่ฝากเงิน  
ที่ใหผลตอบแทนสูงกวาเดิม 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๗.๓ โครงการคายคณิตศาสตรเชิงอนุรักษ 
  ผศ.กนก  จุยคําวงศ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอผลการดําเนินโครงการคายคณิตศาสตรเชิงอนุรักษ ซ่ึงไดดําเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕   
จนถึงปจจุบัน รวม ๓๘ ครั้ง  แตไดรับงบประมาณสนับสนุนนอยมากไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
  มติที่ประชุม   ใหจัดทําเปนโครงการแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติงบประมาณของโครงการนี้โดยเฉพาะ 
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 ๗.๔  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใชระบบ Tele-Conference 
  ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอใหใชระบบ 
Tele-Conference ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ๗.๕ กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒ 
   ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีด์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร  สอบถามถึงการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 
   มติที่ประชุม    กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๒  ในวันที่  ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๒ 
 

————————————————— 
 


